

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

โปรดทำการซื้อขายภายในขอบเขตที่สามารถจ่ายได้ในบางกรณีไม่มีการรับประกันว่าจะไม่สูญเสียเงิน
ทุนเนื่องจากความผันผวนของมูลค่าตลาดไม่เพียงแต่คุณอาจสูญเสียเงินทุนของคุณเท่านั้นแต่คุณยังอาจ
ต้องรับผิดชอบในการจ่ายเพิ่มเติมเพื่อชดเชยการขาดทุนแม้ว่าการขาดทุนนั้นจะมากกว่าการลงทุนเริ่มต้น
ของคุณ

การซื้อขาย CFD ไม่เหมาะสำหรับทุกคนสัญญาการสเปรดเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างถ่องแท้เท่านั้นคุณควรแน่ใจว่าคุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดและใช้วิจารณญาณเมื่อจำเป็น

โปรดดูคำแถลงความเสี่ยงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของสัญญาการสเปรดก่อนที่เราจะเปิดบัญชี
ให้คุณคุณต้องแน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจเอกสารนี้แล้วคำแถลงการเปิดเผยผลิตภัณฑ์สามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้หรือขอรับจากเจ้าหน้าที่ของเรานอกจากนี้เรายังแนะนำให้ท่านอ่านและ
ทำความเข้าใจเอกสารเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่เป็นฐานของ CFD เช่นหุ้นออปชั่นดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดโดยปัจจัยต่างๆที่คาดเดาไม่ได้จากทั่วโลกความผันผวนอย่างรุนแรงของ
ราคาสินทรัพย์ที่เป็นฐานอาจทำให้คุณไม่สามารถชำระธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามปกติได้คุณไม่ได้เป็น
เจ้าของหรือมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เป็นฐานใดๆ(ตัวอย่างเช่น ในกรณีของสัญญาสเปรดหุ้นคุณมีสิทธิ์ที่จะได้
รับเงินปันผล)คุณควรพิจารณาความเสี่ยงของคุณที่มีกับ WisunoFX และความเสี่ยงของคุณ
ที่ WisunoFX มีต่อสัญญาที่ทำการป้องกันความเสี่ยง

คุณมีหน้าที่ในการรักษามาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบัญชีซื้อขายของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนดการ
เรียกมาร์จิ้นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ WisunoFX ไม่สามารถแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการขาดแคลนมาร์จิ้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาหรือความผันผวนอย่างรุนแรงสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโปรดดูที่ข้อตกลงความเสี่ยงและอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียด

ประกาศลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ WisunoFX ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและ
ห้ามแจกจ่ายหรือส่งต่อทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก WisunoFX

คำชี้แจงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

WisunoFX และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นเราจึงปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณีไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ WisunoFX หรืออย่างอื่น WisunoFX ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกทำให้ไว้และส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่ว่าข้อผิดพลาดจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือเกิดจากลูกค้า

คำชี้แจงข้อเสนอแนะส่วนบุคคล

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินส่วนบุคคล ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ได้พิจารณาเป้าหมายทางการเงินหรือความต้องการของคุณ นักลงทุนควรขอคำแนะนำทางการเงินภาษีและกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญอิสระก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ กับ WisunoFX

การสร้างเว็บไซต์และเนื้อหา

คู่สัญญาของ WisunoFX และบริษัทในเครือของพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเว็บไซต์นี้ และ WisunoFX ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือเกี่ยวกับคำอธิบายการเสนอขายหรือการดำเนินการใดๆ ของผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ และ WisunoFX ไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น

WisunoFX ไม่ได้มีเจตนาสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา เบลารุส แคนาดา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ฮองกง ออสเตรเลีย อิสราเอล หรือญี่ปุ่น และไม่ได้มีเจตนาสำหรับการกระจายหรือใช้โดยบุคคลใดๆ ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การกระจายหรือการใช้จะละเมิดกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น